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 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วุฒิสภา
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พิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื�อง ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง           

โดยเชิญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูล

         ท่ีประชุมไดพิจารณาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการดําเนินงาน

เพ่ือการจัดการสาร 1,3 -บิวทาไดอีน และสารเบนซีน ในเขตควบคุมมลพิษ

พ้ืนท่ีมาบตาพุด สรุปไดดังน้ี

          ๑) ขอมูลไมเพียงพอในการบงช้ีและวินิจฉัยปญหา เชน กรณีพบคาสูง แตไมสามารถ

ระบุชวงเวลาขอมูลอุตุนิยมวิทยา กิจกรรมท่ีเก่ียวของทําใหยากตอการคนหาสาเหตุและ

แหลงกําเนิด จึงควรมีการบูรณาการขอมูลสรางเครือขายการตรวจวัดการสอบเทียบ

เคร่ืองมือท่ีมีความนาเช่ือถือการรายงานกิจกรรมและจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการแกไขปองกัน 

              

        วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมาธิการดานส่ิงแวดลอม

 ในนคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วุฒิสภา ไดมีการประชุม           

เพ่ือพิจารณาศึกษา (ราง) รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง ปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยเชิญ สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย มาใหขอมูล ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี เปนการประชุมตามแนวทางสํานักงานสีเขียว

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดวยการใชเอกสารการประชุมในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส

แทนการใชกระดาษ
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        ๓) ระบบบริหารจัดการแยกเปนหนวยงาน ยังไมมีการสอดประสานการ

ทํางานรวมกัน เชน การวิเคราะหขอมูล การคนหาสาเหตุ การกํากับติดตาม

และการแกไขปรับปรุง เปนตน จึงควรมีการดําเนินการรวมกันเปนทีมเดียวกัน

เพ่ือการแลกเปล่ียนขอมูลและรวมออกแบบพัฒนาระบบท่ียังไมครบถวนใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

        ๒) การแกปญหาคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ขาดการพิจารณา

แหลงกําเนิดท่ีครบถวนครอบคลุมทุกปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีอยูในสภาพแวดลอม

เดียวกันการกําหนดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี ควรพิจารณา

สภาพส่ิงแวดลอม สภาวะสุขภาพ เพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมตอไป

           ๔) ขาดการขยายผลการดําเนินงานท่ีดี เชน โครงการความรวมมือนํารอง

ดวยมาตรการปฏิบัติท่ีดี (CoP) ยังจํากัดอยูแคกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีในพ้ืนท่ี

มาบตาพุดเทาน้ัน จึงควรขยายผลไปยังแหลงกําเนิด อ่ืน ๆ เชน โรงกล่ันน้ํามัน 

โรงงานนอกพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปมน้ํามัน อูซอมรถ การจราจรขนสง

เปนตน
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            ๕) ขาดการส่ือสารการดําเนินงานและทําความเขาใจตอทุกภาคสวน

            มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติรับทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ของการดําเนินงานเพ่ือการจัดการสาร 1,3 -บิวทาไดอีน และสารเบนซีน

ในเขตควบคุมมลพิษพ้ืนท่ีมาบตาพุด


